

รู้สึกอย่างไรต่อความตายของบินลาเด็น

เช้าตรู่วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 เมื่อถึงช่วงเวลาเสนอข่าว
 ที่วิทุกช่องได้เสนอข่าวใหญ่ระดับโลกข่าวหนึ่งว่า บิน ลาเด็น ตาย
 แล้ว ผู้ที่ติดตามข่าวมาทั้งสัปดาห์จากสื่อต่างๆ คงจะ
 ทราบรายละเอียดการปฏิบัติการสังหารหัวหน้า
 ผู้ก่อการร้ายสะท้านโลกรายนี้เป็นอย่างดีแล้วว่าใคร
 เป็นผู้ลงมือปฏิบัติการ ที่ไหน เมื่อไร แต่เรื่องที่จะ
 คุยกันในวันนี้ก็มีเพียงประเด็นสั้นๆ ที่มีคนถามว่า บิน ลาเด็นตายแล้ว
 จะแสดงความดีใจหรือเสียใจดี



คำถามของท่านผู้นี้มีส่วนไปละม้ายคล้ายคลึงกับแบบสอบถาม
 ชุดหนึ่งที่มีผู้ทำแบบสอบถามฯ ถามว่า รู้สึกอย่างไรต่อความตาย
 ของบินลาเด็น

ชาวอเมริกันถึง 85 % ตอบแบบสอบถามว่า รู้สึกผ่อนคลาย
 พอใจ ดีใจ ภูมิใจและมีความสุข

ชาวอเมริกันอีก 47% รู้สึกมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้น เพราะ
 หัวหน้าผู้ก่อการร้ายที่เป็นปฏิปักษ์โดยตรงต่ออเมริกาตายเสียแล้ว
 แผนการต่างๆ ก็คงจะเปลี่ยนไป

กลุ่มที่ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง ส่วนใหญ่รู้สึกโล่งใจ สบายใจ
 กับการตายของบินลาเด็น เพราะไม่ต้องอยู่อย่างหวาดผวาท่อต่อไป

จะได้เดินทางไปไหนมาไหนอย่างมั่นใจเสียที ในทางตรงกันข้าม ชาวอเมริกันและพลเมืองประเทศอื่นๆ จำนวนไม่น้อยกลับมีความรู้สึกว่สถานการณ์โลกหลังจากการตายของบินลาเด็น หัวหน้าผู้ก่อการร้ายใหญ่จะน่ากลัวอยู่มาก เพราะบรรดาเครือข่ายผู้ก่อการร้ายที่บินลาเด็นวางไว้ทั่วโลกอาจจะพากันแก้แค้นอย่างบ้าคลั่งไร้ทิศทาง เพื่อระบายความแค้นที่ผู้นำของตนถูกฆ่า

ส่วนผู้ที่ต่อต้านอเมริกันในประเทศอเมริกาเองและจากประเทศต่างๆ เช่น จีน ล้วนยกย่องบิน ลาเด็นว่า เป็นวีรบุรุษนักสู้ที่เผชิญหน้ากับประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาได้อย่างห้าวหาญ นักต่อต้านชาติตะวันตกและวัฒนธรรมตะวันตกล้วนจารึกความตายของบินลาเด็นไว้ว่าเป็นผู้กล้าในดวงใจของพวกเขาที่อุทิศชีวิตเพื่อต่อสู้กับวัฒนธรรมอันเหลวไหลของชาติตะวันตกด้วยชีวิต

ฟังความเห็นจากโลกมุสลิม เช่น นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในอียิปต์ก็แบ่งเป็นสองแนวทางคือ ผู้ที่นิยมความรุนแรงก็ยกย่องบินลาเด็น ว่าเป็นผู้อุทิศชีวิตเพื่อทำสงครามอันศักดิ์สิทธิ์ แต่กลุ่มที่ไม่นิยมความรุนแรงก็มีความเห็นว่าการใช้ความรุนแรงของบิน ลาเด็นเป็นการสร้างความเสียหายต่อภาพพจน์ของชาวมุสลิมและศาสนาอิสลาม ซึ่งแปลว่าผู้ไร้สันติและศาสนาแห่งสันติ



กลุ่มสิทธิมนุษยชนมีความเห็นว่า เมื่อบิลลาเดินไม่ได้ใช้
อาวุธโต้ตอบก็ควรจะจับตัวเป็นๆ มาขึ้นศาลให้เขาได้แก้ต่างก่อนที่จะ
จะมีการลงโทษตามหลักฐานที่เขาได้กระทำไว้

กลุ่มแอลเคด้าบางกลุ่มในเครือข่ายของเขายังเชื่อว่า บิน ลาเดิน
ยังไม่ตาย ซึ่งความเห็นนี้ก็ป็นชนวนสร้างความสงสัยอยู่ไม่น้อย
เหมือนกันว่าคนที่ถูกฆ่าตายนั่นเป็นบิน ลาเดินตัวจริงหรือไม่ จะ
ยืนยันได้อย่างไร มีอะไรที่จะพิสูจน์อย่างเร่งด่วนว่าคนที่ถูกฆ่าตาย
นั้นจะเป็นบิน ลาเดินแน่ๆ ซึ่งกลายเป็นประเด็นที่นักข่าวจาก
สำนักต่างๆ ยังสืบค้นกันต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อน



หากบิน ลาเดินที่เป็นข่าวว่าตายแล้วเป็นตัวปลอม จะเกิด
อะไรขึ้นกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ถ้าพูด
ภาษาไทยก็บอกได้แค่ว่าหากเป็นเช่นนั้น ป็อบจะเป็น
สินค้าที่ขายดีที่สุดประเภทหนึ่ง เพราะใครๆ ก็ต้อง
การเอาป็อบมาคลุมหัวปกปิดความละเอียดของหน้าของตน

มีคำถามว่า การแสดงอาการดีใจของคนจำนวนมากเมื่อรู้ข่าว
ว่าบิน ลาเดินตายแล้วจะถูกต้องเหมาะสมเพียงใด

คำถามนี้ไม่มีใครหรือองค์กรใดๆ จะมาตัดสินได้ว่าผิดหรือถูก
เหมาะสมหรือไม่ การแสดงออกอย่างนี้เป็นความรู้สึกซึ่งแต่ละ
คนก็มีสิทธิ์แสดงออกได้ เป็นสิทธิส่วนบุคคล ขึ้นอยู่กับคนที่

แสดงออกนั้นว่าอยู่ในฐานะอะไร ถ้าศัตรูของบิณ ลาเด็นที่เกลียดเขามากๆ เมื่อรู้ว่าเขาตายก็ต้องดีใจเป็นธรรมดา ยิ่งเกลียดมากยิ่งขึ้นไปอีก เพราะเป็นธรรมดาของคนเกลียดกันย่อมต้องการให้คนที่ตนเกลียดได้พบกับความตายหรือความหายนะแห่งทรัพย์สิน ชื่อเสียงเกียรติยศให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ในทางตรงกันข้าม หากคนที่ตายเป็นสวามีที่รักของเขาก็ต้องเศร้าโศกเสียใจเป็นธรรมดา หากใครเป็นญาติพี่น้องของบิณ ลาเด็นแท้ๆ แม้จะรู้ว่าเขาเป็นผู้ร้าย แต่เมื่อได้ข่าวว่าเขาตายแล้วก็ต้องร้องไห้เป็นธรรมดา คงจะมีเพียงญาติบางคนที่อยู่ไกลหรือทรัพย์สินสมบัติอันมหาศาลของเขาไว้เท่านั้นที่อาจจะแอบยิ้มด้วยความยินดีว่าตายเสียได้ก็ดี ตนเองจะได้ครอบครองทรัพย์สินมหาศาลนี้เสียที

หากมองในฐานะเพื่อนมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อ รักสุข เกลียดทุกข์เหมือนกัน ย่อมมีสิทธิ์รู้สึกสงสารต่อการตายของเขาในฐานะที่ถูกฆ่าตายอย่างไม่มีทางหนีรอดได้เลย ผู้ที่เข้าใจกฎแห่งกรรมที่ว่า **หว่านพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้น กรรมที่กระทำลง**

ไป ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม ย่อมมีผลไม่ช้าก็เร็ว แต่



ต้องมีผลตามมาแน่นอนเพราะเป็นกฎธรรมชาติสูงสุดที่ไม่มีใครหนีได้ แต่จะช้าหรือเร็วก็ไม่มีใครกำหนด ถ้าผลกรรมที่ตอบสนองเร็ว เดียวนี้เขาเรียกว่า กรรมติดจรวด แต่รายของบิณ ลาเด็นเป็น

กรรมติดแบล็คช็อค หากพูดตามประสาผู้ประจักษ์ในกฎแห่ง
กรรมก็ต้องพูดว่า หนีอะไรก็หนีไปได้ แต่จะหนี
กฎแห่งกรรมไม่ได้ ไม่มีใครจะตัดกฎแห่งกรรม
นี้ได้ จะยกเลิกก็ไม่ได้ ต้องรับผลสถานเดียว ดัง
พระพุทธภาษิตที่ว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม



หลังรู้ข่าวการตายของบิณ ลาเดินแพร์สะพัดไป ใครจะมี
ความรู้สึกอย่างไรก็ได้ รู้สึกดีใจ เศร้าใจ ตกใจ สะอื้น เศียด ผ่อน
คลาย ปลอดภัย สุ่มเสี่ยง สงสาร สมน้ำหน้า แต่ความรู้สึกทั้ง
หลายดังกล่าวก็เกิดขึ้นชั่วคราวตามสภาพแวดล้อมแล้วค่อยๆ หายไป
ความรู้สึกใหม่ๆ สดๆ ตามสภาพแวดล้อมใหม่ๆ สดๆ จะค่อยเข้ามา
แทนที่ ลองติดตามดูซิ น่าสนใจไม่น้อย

คุณเถอะท่านทั้งหลาย แม้จะเป็นมหาเศรษฐีระดับหลายแสน
ล้าน จะซื้อสิ่งใดมาบำรุงบำเรอความสุขให้ตัวเองได้อย่างง่ายดาย
แต่เมื่อประกอบกรรมอันมีผลให้ต้องหลบหนีหน้าศัตรูที่ได้ก่อไว้
อย่างไม่เป็นที่เป็นทาง เมื่อวันตายมาถึงเส้นทางหนีก็สิ้นสุดลง
เมื่อความตายมาถึงจะสั่งเสียอำลาใครให้ทราบสักคำก็ไม่ได้ คำสั่ง
แห่งพญามัจจุราชช่างเด็ดขาดแน่นอนผิดผ่อนมิได้ ลูกแก้วเม็ขวัญ
ที่ติดตามกันไปได้ทุกหนทุกแห่ง เมื่อความตายมาถึงต่างคนก็ต่าง
ไปตามเส้นทางของตนที่ไม่สามารถจะร่วมทางกันต่อไปอีกได้

